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          จากประสบการณ์การเป�นคณะกรรมการผู้จัดพิมพ์
และจัดจําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยกว่า 8 ป� 
ภายใต้การนําของนายกฯ 3 ท่าน คือ คุณวรพันธ์  
คุณจรัญ  และคุณสุชาดา  ได้เรียนรู้การบริหารงาน 
กลไกการทํางาน แนวทางและทิศทางของสมาคม
เป�นอย่างดี กระผมขออาสามาลงสมัครกรรมการ
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
อีกครั�ง เพื�อสืบสานการทํางานที�ดีให้ดียิ�งขึ�น และปรับปรุง
แก้ป�ญหา การบริหารจัดการงานบางประการให้คลี�คลายลง
สร้างประโยชน์ให้กับสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ�งในภาวะวิกฤติ
ที�เกิดขึ�นจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 อยู่ในขณะนี� 
ด้วยประสบการณ์และความเชี�ยวชาญของผม 
สิ�งที�จะดําเนินการดังต่อไปนี�
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          1.จัดหาพื�นที�จําหน่ายหนังสือ ให้แก่สมาชิกได้มีโอกาส
กระจายสินค้า 
          - ต้องเป�นพื�นที�ที�เหมาะสม ตําแหน่งที�ตั�ง การคมนาคม
ความสะดวกในการเดินทางและการขนส่ง ต้องมีการพิจารณา
อย่างรอบคอบ ควบคู่ไปกับการรับฟ�งความคิดเห็นจากสมาชิก 
          - ราคาค่าบูธต้องเหมาะสม คํานึงถึงผลประโยชน์
ที�สมาชิกจะได้รับเป�นหลัก 
          - วันและเวลาการจัดงานต้องเหมาะสม ไม่เป�นอุปสรรค
ต่อการจัดเตรียมงาน และช่วงเวลาต้องติดกับวันหยุดทําการ
เป�ดโอกาสให้ลูกค้าสามารถจะมาซื�อหาหนังสือได้มากกว่า 
วันทําการปกติ
          
          2. การสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ตั�งแต่ระดับตัวเอง
ครอบครัว สังคม และประเทศ

          3. สร้างความเป�นธรรมแก่สมาชิก  รับเรื�องร้องเรียน
ดูแลสมาชิกเมื�อเกิดป�ญหา เพื�อนํามาหารือแก้ไขป�ญหา
ปรับปรุงให้ดีขึ�น รับฟ�ง ตอบทุกข้อซักถามอย่าง กระชับ ตรง
ประเด็น และชัดเจน  สร้างความเป�นธรรม  บรรยากาศที�เป�น
มิตร 
และสร้างความเป�นบึกแผ่นภายในสมาคมฯ

          สุดท้ายนี�หวังอย่างยิ�งว่าเพื�อนสมาชิกจะเห็นความตั�งใจ
และให้การไว้วางใจในการเลือกกระผมเข้าเป�นกรรมการในการ
บริหารงานของสมาคมอีกครั�ง 


